

คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลโพหัก ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโพหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนการดำเนินงานดังกล่าว จึงเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลโพหัก โดยจำแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินการจริง ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและควบคุมการดำเนินงานในพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลอีกด้วย

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้บริหารจะสามารถนำแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับนี้ไปกำหนดเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดรูปธรรมในการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของเทศบาลตำบลโพหักต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลโพหัก
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

ตามที่เทศบาลตำบลโพหัก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๖๐) ของเทศบาลตำบลโพหัก ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น

เนื่องจาก การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ของเทศบาลตำบลโพหัก ยังไม่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพหักที่กำหนดไว้ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ โครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลโพหัก(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลโพหัก โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพหัก ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

ฉะนั้นเทศบาลตำบลโพหัก จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลโพหัก(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลโพหัก

--	--	--	--	--	--	--	--